



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

Satun Provincial Social Development and Human Security office

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คำนิยาม - อูทิศตน รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำบริการ

ประสานความร่วมมือ ถือประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย



ผลการปฏิบัติงานประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

งานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม



เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาประชารัฐร่วมใจสตูล สักคมแห่งความสุข เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๐ นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรยกย่อง อพม.ดีเด่น และอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๑๒ ท่าน การจัดนิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์ การเสวนาทิศทางขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคม และเวทีเสวนาบทบาท อพม.กับการสังคมสงเคราะห์ยุค ๔.๐ โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๐ คน

งานตามนโยบายเร่งด่วน/โครงการพิเศษ



เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล ครั้งที่๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ดังนี้ รับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล และพิจารณามาตรการการจัระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบมาตรการดังกล่าวและกำหนดแผนการจัดระเบียบเฉพาะกิจเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลงานกาชาด และงานว่าวประเพณี ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล ให้เน้นการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน และการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบให้มีการขยายพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองเพิ่มเติม

งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ



เวลา ๑๐.๐๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายเจ้าหน้าที่ พมจ.สตูล ลงปฏิบัติงานติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน/ผลการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมือง ควนโดน และละงู จำนวน ๖ แห่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการหนุนเสริมและพัฒนาองค์กร